

ชื่อ โครงการ	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กบ้านครูสมจิตร		
โดย	นาย เทวินทร์ เขียวแก้ว	รหัสนักศึกษา	59541204016-3
	นาย จิณณวัตร หาญฤทธิ	รหัสนักศึกษา	59541204057-7
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ พรพิพัฒน์ ทองปรอน		
หลักสูตร	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์		
ปีการศึกษา	2564		

บทคัดย่อ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเรียนสอนมีความขาดช่วงจึงทำให้เด็กขาดการเรียนเป็นจำนวนมาก การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ส่งผลต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เชื้อไวรัสเริ่มระบาดในประเทศจีนปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน UNESCO รายงานว่ารัฐบาล 191 ประเทศทั่วโลก ประกาศปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ มีผู้เรียนได้รับผลกระทบกว่า 1.5 พันล้านคน (มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้เรียนทั้งหมด) สำหรับประเทศไทยสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นในช่วงสถานศึกษาชั้นพื้นฐานปิดภาคเรียนทยอยจึงมีโอกาสมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการระบาด พร้อมกับเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไปช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 หลายประเทศใช้วิธีการสอนทางไกล ไม่ว่าจะเป็นการสอนออนไลน์ผ่าน Massive Open Online Courseware (MOOC) หรือแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ครูสอนในห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) หรือใช้การถ่ายทอดการสอนผ่านสัญญาณโทรทัศน์ เพื่อให้เด็กเรียนต่อที่บ้านได้ขณะปิดโรงเรียน แต่การใช้วิธีดังกล่าวทำให้เด็กบางกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเสียเปรียบ เพราะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บ้าน นอกจากนี้ ในการเรียนระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน เด็กจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ การเรียนที่บ้านจึงเป็นการผลักภาระให้ผู้ปกครอง อาจทำให้เหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นหากผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือบุตรหลานของตนในการเรียน

จากการทดสอบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กบ้านครูสมจิตร พบว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถเข้าถึงข้อมูลการดูแลเด็กแต่ละคนได้ดีและสามารถนำข้อมูลในแต่ละด้านออกมาแสดงได้ เข้าใจง่ายและสะดวก การจัดการข้อมูลก็สามารถได้ง่ายขึ้นและเป็น

ระบบ สามารถแก้ไขปัญหได้ตามที่ผู้ออกแบบและผู้ใช้งานต้องการอีกด้วยซึ่งทางผู้จัดทำคิดว่าหากมีโอกาสที่ได้นำโครงการนี้กลับมาพัฒนาอีกก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

โครงการครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือและความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ พรพิพัฒน์ ทองปรอน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ และอาจารย์ในหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ทุกท่านที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อโครงการ ตลอดจนวิธีการดำเนินงานในการจัดทำโครงการในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการให้เสร็จสมบูรณ์มากขึ้น

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจสาขาบริหารธุรกิจคณะบริหารทางธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏวชิรเวศน์ทุกท่านที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งทุกกับศิษย์และคอยชี้แนะแนวทางการจัดทำโครงการพร้อมกับให้คำปรึกษาคำแนะนำมอบข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการให้ส่งผลลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาตลอดจนเพื่อน ที่ให้กำลังใจส่งเสริมให้มีแรงผลักดันในการทำ โครงการในครั้งนี้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

เทวินทร์ เขียวแก้ว

จิณณวัตร หาญฤทธิ์